



Sale Sheet – เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน

ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำ
ระยะเวลาฝาก	8 เดือน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และสูงสุด	ฝากขั้นต่ำ 200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี	วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท : 1.75% วงเงิน ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป : 1.90%
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย (มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการคำนวณดอกเบี้ย ซ้ำซ้อน)	คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน (จำนวนเงินต้น*อัตราดอกเบี้ย*จำนวนวันที่ฝาก/365)
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
เงื่อนไขหลัก (เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องทำมิฉะนั้นจะกระทบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเพิ่ม)	- รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิ และสมาชิกชาวไทย - ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝาก ประจำพิเศษ 8 เดือน
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และ เงื่อนไขอื่น	- ฝากขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) - กรณีมียอดเงินของ sub นั้นๆ มียอดเงินต่ำกว่า 200,000 บาท จะได้รับอัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประจำ 3 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามที่ ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝากของบัญชีย่อยนั้นๆ - สามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบระยะเวลาฝากได้
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	- กรณีถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือใน บัญชีเงินฝากประจำจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่ เริ่มฝากตามปกติ <u>กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด</u> - ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน: ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย - ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน: ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่นำฝาก และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 15 - สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากไปแล้ว ถ้าผู้ฝากถอนเงิน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะดำเนินการเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไป แล้วคืนตามสัดส่วนที่คำนวณจากยอดเงินต้นที่ผู้ฝากได้ถอนเงินออกจากบัญชี โดย ธนาคารจะไม่คืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้นำส่ง กรมสรรพากร
ค่าธรรมเนียมบัญชี	ไม่มี
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลา การฝาก	ต่ออายุเข้าเงินฝากประจำ 3 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ)
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	1. สาขาของธนาคารกสิกรไทย 2. K-Contact Center 02-8888888 กด 02 3. www.kasikornbank.com
ข้อควรระวัง	-